



Pmove ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)

463/1 รามคำแหง 39 แยก 9 รังทองกลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์/โทรสาร 02-7186472-3 E-mail : pmove2011@gmail.com

ที่ ขปส. พิเศษ / ๒๕๕๗

๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอปรับแก้ไขประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๑๖ / ๒๕๕๗ และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เรียน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สิ่งที่แนบมา คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๖ / ๒๕๕๗

ตามที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ประกอบด้วย เครือข่าย สลัม ๔ ภาค, สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.), สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.), เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.), เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (คปบ.), เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) และสมาชิกคนจนกรณีเชื่อนปากมูล ได้นำเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เพื่อเป็นกลไกติดตาม เร่งรัด ในการแก้ไขปัญหาของ ขปส. นั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๖ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธาน

จากการทำงาน ๑๑ เดือน ที่ผ่านมา คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการจัดประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาไปแล้ว ๓ ครั้ง และมีมติในการแก้ไขปัญหาสำคัญในหลายเรื่อง เช่น ให้มีการชะลอการดำเนินการใดๆของหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ที่จะส่งผลกระทบต่อ และสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเพิ่มขึ้นในระหว่างการแก้ไขปัญหา ให้มีการเร่งรัดการดำเนินโครงการธนาคารที่ดิน ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง และที่ดินของรัฐอื่นๆ ในความรับผิดชอบของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ ในการแก้ปัญหา ตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ที่สภาพปัญหาต่างๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ ชาวบ้านถูกจับดำเนินคดีเป็นจำนวนมาก

อุปสรรคสำคัญที่คณะกรรมการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง เนื่องจากโครงสร้างของคณะกรรมการ ที่ประธานเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงไม่มีอำนาจในการสั่งการให้กระทรวงต่างๆ ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ และไม่สามารถตัดสินใจในเชิงนโยบายได้



Pmove ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)

463/1 รามคำแหง 39 แยก 9 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์/โทรสาร 02-7186472-3 E-mail : pmove2011@gmail.com

ดังนั้นขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จึงมีข้อเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณา
ดำเนินการเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้จริง ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการให้คนจนได้มีที่ดินทำกิน และมีที่
อยู่อาศัยที่มั่นคง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ดังมีข้อเสนอดังนี้

1. ให้ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๖ / ๒๕๕๗ แทน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้คณะกรรมการสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
2. เร่งรัดการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ตามข้อเสนอของภาคประชาชน
และข้อตกลงในที่ประชุม เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายดิเรก กองเงิน)

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)